



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ โทร. ๔๓๔๖

ที่ กษ.๐๔๐๓/ว ๕๐๓/

วันที่ ๒

กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง...ขอ นำโปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์ (Cooperative Audit Through System : CATS) ภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกใช้งาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบตรวจสอบสหกรณ์ (CATS) ภาคการเกษตร สำหรับตรวจสอบโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ภาคการเกษตร เวอร์ชัน ๒ และระบบตรวจสอบสหกรณ์ (CATS) นอกภาคการเกษตร สำหรับตรวจสอบโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ เวอร์ชัน ๓.๐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้โปรแกรมสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ตรงตามความต้องการใช้งานของผู้สอบบัญชีและสอดคล้องกับโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบนี้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเผยแพร่ระบบตรวจสอบสหกรณ์ (CATS) ภาคการเกษตร สำหรับตรวจสอบโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ภาคการเกษตร เวอร์ชัน ๒ และระบบตรวจสอบสหกรณ์ (CATS) นอกภาคการเกษตร สำหรับตรวจสอบโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ เวอร์ชัน ๓.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกใช้งาน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ หรือตาม QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกนกพรรณ ชำนาญกิจ)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดาวน์โหลดระบบ CATS



<https://s.cad.go.th/yBj1>

เอกสารประกอบการรายละเอียดการนำโปรแกรมออกใช้งาน
ระบบตรวจสอบสหกรณ์ ภาคการเกษตร (CATS_FULLPACK)

ระบบตรวจสอบสหกรณ์ (Cooperative Audit Through System : CATS) ภาคการเกษตร (CATS_FULLPACK) เวอร์ชัน ๒ ประกอบด้วยระบบต่างๆ ดังนี้

- ๑) ระบบสมาชิกและหุ้น เวอร์ชัน ๒.๐
- ๒) ระบบเงินให้กู้ เวอร์ชัน ๒.๐
- ๓) ระบบเงินรับฝาก เวอร์ชัน ๒.๓
- ๔) ระบบสินค้า เวอร์ชัน ๒.๓
- ๕) ระบบบัญชีแยกประเภท เวอร์ชัน ๒.๓

โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้

๑. การปรับปรุงชุดคำสั่งตรวจสอบ

๑.๑. ระบบสมาชิกและหุ้น เวอร์ชัน ๒.๐

รหัสเมนู	เมนูชุด	รายละเอียดการแก้ไข
MS๒_๑๐๐๑	ตรวจสอบสมาชิกที่ไม่ได้รับอนุมัติ	ปรับเงื่อนไขให้แสดงข้อมูลบุคคล เช่น รหัสใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล เพศ กรณีที่บุคคลไม่ได้รับการอนุมัติการเป็นสมาชิกของสหกรณ์
MS๒_๒๐๐๓	ตรวจสอบสมาชิกใหม่ในปีการตรวจสอบ	ปรับการแสดงผลอัตราค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นแรกเข้ารายสมาชิก
MS๒_๒๐๐๖	ตรวจสอบสมาชิกปกติในปีการตรวจสอบ	ปรับเงื่อนไขการคำนวณมูลค่าหุ้นคงเหลือรายสมาชิก
MS๒_๓๐๐๓	ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวหุ้น	ปรับเงื่อนไขการคำนวณหุ้นเพิ่ม หุ้นลด
MS๒_๓๐๐๔	ตรวจสอบการถือหุ้นของสมาชิก	ปรับเงื่อนไขการคำนวณมูลค่าหุ้นคงเหลือ

๑.๒. ระบบเงินให้กู้ เวอร์ชัน ๒.๐

รหัสเมนู	เมนูชุด	รายละเอียดการแก้ไข
LE๒_๑๐๑	ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้	เพิ่มการแสดงผล วันที่อนุมัติการลาออกของสมาชิก
LE๒_๑๐๒	ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอเงินกู้กับทะเบียนสมาชิก	เพิ่มการแสดงผล นามสกุลของสมาชิกและปรับการแสดงผลสถานะสมาชิกและเงินฝาก
LE๒_๑๐๓	ตรวจสอบการขอ/จ่ายเงินกู้ในปีการตรวจสอบ	ปรับเงื่อนไขการแสดงจำนวนเงินที่อนุมัติเงินกู้และยอดจ่ายเงินกู้ในทะเบียนเงินกู้ และการคำนวณยอดจ่ายเงินกู้คงเหลือ
LE๑๐๔	ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินกู้	ปรับเงื่อนไขการคำนวณยอดยกมาของเงินกู้

๑.๓. ระบบเงินรับฝาก เวอร์ชัน ๒.๓

รหัสเมนู	เมนูชุด	รายละเอียดการแก้ไข
DEP๑๐๓	ตรวจสอบบัญชีเงินรับฝาก	ปรับหน้าตาการแจ้งเตือนการแสดงผลลัพธ์ เปลี่ยนจาก บัญชีเงินรับฝากที่ไม่มีเลขบัตรประชาชน เป็น รายละเอียดบัญชีเงินรับฝาก
DEP๑๐๔	รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินรับฝาก	ปรับเงินเงื่อนไขการคำนวณยอดรวมการฝาก – ถอนเงินรับฝาก และเพิ่มการแสดงผลลัพธ์ สรุป รายงานการเคลื่อนไหวเงินรับฝากในปีการตรวจสอบ ตามกลุ่มสมาชิก
DEP๑๐๕	ตรวจสอบการคำนวณดอกเบี้ยเงินรับฝาก	ปรับเงื่อนไขการคำนวณ ยอดเงินฝากคงเหลือ ไม่ตรงกับ ต้นเงินก่อนทบ ยอดดอกเบี้ยที่บันทึกโดยระบบ ไม่ตรงกับ ดอกเบี้ย และ ดอกเบี้ยคำนวณได้ (ของ CATS) ไม่ตรงกับ ดอกเบี้ย (จากรายงานโปรแกรมระบบบัญชี)

๑.๔. ระบบสินค้า เวอร์ชัน ๒.๓

รหัสเมนู	เมนูชุด	รายละเอียดการแก้ไข
APS๑๐๐๓	การซื้อขายสินค้า	<p>๑. ปรับเงื่อนไข ดังนี้</p> <p>๑.๑ รายละเอียดการซื้อสินค้า ปรับการคำนวณจำนวนเงินรวมจากการซื้อสินค้า</p> <p>๑.๒ การซื้อสินค้ามีการเพิ่มในสต็อกสินค้าครบถ้วน ปรับข้อความเงื่อนไข “ยอดเพิ่มสินค้าในสต็อกครบถ้วน”</p> <p>๑.๓ สินค้าที่มีการซื้อบ่อยครั้ง ปรับการแสดงผลเรียงจำนวนสินค้าที่มีการซื้อมากที่สุดไปน้อยที่สุด</p> <p>๑.๔ การส่งคืนสินค้าและการลดหนี้</p> <p>๑.๔.๑ การส่งคืนสินค้า ปรับรหัสสินค้า ใด ถ้ามีจำนวนการส่งคืนเป็น ๐ ไม่ต้องแสดงผลลัพธ์ และกรองเงื่อนไขข้อมูลการส่งคืนสินค้า ภายในวันที่การตรวจสอบ และเพิ่มการแสดงผลลัพธ์ ราคาการส่งคืน (จำนวนการส่งคืน * ราคาต่อหน่วยส่งคืน)</p> <p>๑.๔.๒ การลดหนี้ ปรับการคำนวณ เงินที่จ่ายจากการลดหนี้</p> <p>๒. เพิ่มการแสดงผลลัพธ์ การยกเลิกการซื้อสินค้า</p>

รหัสเมนู	เมนูชุด	รายละเอียดการแก้ไข
APS๑๐๐๔	ตรวจสอบเจ้าหนี้รายตัว	ปรับเงื่อนไขการแสดงผลลัพธ์ของเจ้าหนี้รายตัว ดังนี้ ๑. รายการจ่ายชำระหนี้ประจำวัน ๒. ยอดบันทึกเจ้าหนี้ ๓. ยอดจ่ายชำระหนี้ ๔. ยอดเจ้าหนี้คงเหลือ
RES๑๐๐๓	ใบสั่งขาย_ใบเสร็จถูกยกเล็ก	ปรับเงื่อนไขการคำนวณยอดรายการขาย เทียบกับ ยอดรวมก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม
RES๑๐๐๔	ขายสินค้า	๑. รายละเอียดการขายสินค้า ปรับเงื่อนไขการคำนวณ จำนวนเงินรวมภาษี ๒. ยอดขายเชื่อตรงกับรายการลูกหนี้ ปรับเงื่อนไขการคำนวณ ยอดขายรวม
RES๑๐๐๘	ตรวจสอบลูกหนี้รายตัว	๑. รายละเอียดการลูกหนี้รายตัว ปรับเงื่อนไขการคำนวณ ยอดลูกหนี้คงเหลือ ๒. ยอดลูกหนี้ติดลบ ปรับเงื่อนไข การแสดงผลลัพธ์รายการที่มีลูกหนี้ที่มียอดเงินคงเหลือติดลบ
STK๑๐๐๑	ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ	ปรับเงื่อนไขการแสดงผลลัพธ์สินค้าคงเหลือ

๒. ชุดคำสั่งที่พัฒนาขึ้นมาใหม่

เมนูชุดคำสั่งใหม่	
ทดสอบการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้	LE๒_๑๐๑๒
ตรวจสอบกู้ชำระหนี้เดิม (การแปลงสัญญา)	LE๒_๑๐๑๓
การวิเคราะห์อายุลูกหนี้เงินให้กู้	LE๒_๑๐๑๔
สุ่มใบเสร็จการจ่ายเงินกู้	LE๒_๑๐๑๕
สุ่มใบเสร็จการรับชำระเงินกู้	LE๒_๑๐๑๖
สุ่มตัวอย่างเงินกู้คงเหลือ	LE๒_๑๐๑๗